



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

25 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ร่าง พ.ร.บ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์)

- นายศุภชัย ใจสมุทร ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับที่) พ.ศ.... กล่าวถึงการบรรจุวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกลับเข้าสภาว่าอาจเป็นไปได้ที่จะพิจารณา 2 พ.ย.นี้ เนื่องจากบรรจุอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 อาจพิจารณาสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม พรรคก้าวไกล เผย ยังเป็นกฎหมายที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง ต้องหารือกันอีกครั้งว่ามติใหญ่จะเป็นอย่างไร แนวโน้มน่าจะมอบให้เป็นเอกสิทธิ์แต่ละพรรค เท่าที่ทราบหลังถอนไป พ.ร.บ.กัญชา ไม่ได้มีการแก้ไขใดๆ ทั้งนี้ พรรคสนับสนุนว่าต้องมีกฎหมายกัญชา กัญชง เพื่อควบคุมการใช้กัญชา และการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น แต่รายละเอียดรายมาตรา พรรคไม่เห็นด้วยกับ กมธ.ทั้งหมด

งานวิจัยพบผู้ป่วยเสพกัญชาเจ็บปวดหลังผ่าตัด

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Thira Woratanarat

- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสตรงานวิจัยล่าสุดที่นำเสนอในการประชุมประจำปีของสมาคมวิสัญญีแพทย์ของสหรัฐอเมริกา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 ต.ค.65 ที่เมืองนิวยอร์ก สหรัฐฯ ศึกษาในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่จำนวน 34,521 คน ที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ elective surgery มีจำนวน 1,681 คนที่มีประวัติเสพกัญชาภายใน 30 วันก่อนผ่าตัด ผลการศึกษาพบว่า คนที่เสพกัญชามีอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัด 24 ชม.แรมมากกว่าคนที่ไม่ได้เสพกัญชาถึง 14% และยังมีพบอีกว่าต้องใช้อายระงับปวดประเภท opioid เพิ่มขึ้น มากกว่าคนที่ไม่ได้เสพ 7% งานวิจัยนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเสพกัญชาในสังคม



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. แฉกรณีพบสายพันธุ์ BQ.1 รายแรกในไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ ()

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวพบโควิดสายพันธุ์ BQ.1 เป็นรายแรกในไทยว่า เป็นชายชาวต่างชาติ อายุ 40 ปี เดินทางมาจากประเทศจีน เข้ารักษาที่ รพ. ตั้งแต่ ส.ค. 2565 ไม่มีอาการมาก ปัจจุบันหายแล้ว ต่อมาทาง รพ.ส่งตัวอย่างมาตรวจทางห้องปฏิบัติการและสุ่มตรวจสายพันธุ์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้ทำการถอดรหัสพันธุกรรม จากนั้นส่งเข้าฐานข้อมูล GISAID ตั้งแต่ 21 ก.ย. 65 ซึ่งในขณะนั้นยังถูกจัดเป็นสายพันธุ์ BE.1.1 ต่อมาเมื่อมีข้อมูลมากขึ้น และเมื่อ 18 ต.ค. 65 ได้ถูกปรับเป็นสายพันธุ์ BQ.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ต้องจับตา ทั้งนี้ ยืนยันว่าระบบเฝ้าระวังเชื้อกลายพันธุ์ของประเทศ ยังคงดำเนินการอย่างเข้มงวด

2. รายงานสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)



- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-22 ต.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาตัวใน รพ. 2,616 คน เฉลี่ยวันละ 373 คน สะสม 2,466,462 คน ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 40 คน เฉลี่ยวันละ 5 คน สะสม 11,224 คน ในจำนวนนี้ เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 396 คน ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 214 คน สำหรับการฉีดวัคซีน ล่าสุดสะสม 142,838,676 โดส


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)

- นพ.นิพนธ์ เจียรกุล โปสต์สถิติผู้ป่วยจากโควิดซึ่งต้องเข้ารับการรักษาใน รพ. ของสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 17.1% ส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มมา 7.5% ถ้ายังคืบหน้ากันในอัตราเช่นนี้ การรายงานข้อมูลรายสัปดาห์ครั้งต่อไป น่าจะเห็นยอดผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจและยอดผู้ป่วยเสียชีวิตกระเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ปัจจัยหลักที่ทำให้ยอดเพิ่มน่าจะเป็นการออกมามีกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้น รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย XBB, BQ.1, และ BQ.1.1 ที่กำลังพบเพิ่มมากขึ้นทั้งในเอเชีย อเมริกา และยุโรป สำหรับวัคซีนรุ่นใหม่ครอบคลุมสายพันธุ์ BA4/5 ที่กำลังฉีดในต่างประเทศ ส่วนตัวคิดว่าสำหรับไทยไม่คุ้มค่า น่าจะรอวัคซีนใหม่ของปีหน้า

3. แนงงานควบคุมเข็มโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ,

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฐานเศรษฐกิจ, newtv, js100)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ได้มอบนโยบายให้ อสม. และ สสจ. ดำเนินการภายใต้โครงการ "รวมพลัง อสม. ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย" โดย อสม.จะเป็นแกนนำในการค้นหากลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้เข้ารับวัคซีนตั้งแต่ขณะนี้ถึงสิ้นปี 2565 อย่างน้อย 2 ล้านโดส และขอให้ อสม. ทุกคนได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 1 เข็ม เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน เนื่องจากในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. จะมีประเพณีทอดกฐินทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก</p> <p>- ขณะที่กรมอนามัยมีข้อเสนอแนะประชาชนยังคงปฏิบัติตามแนวทางป้องกันจากโรคระบาดโดยเคร่งครัด โดยให้สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ และให้หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า สังเกตอาการตนเอง ส่วนกลุ่ม 608 ขอให้ดูแลปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษ</p> <p>4. ผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเชื้ออยู่ในร่างกายนาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- หมอมนูญ สีเขวงวงศ์ โพสต์ว่า เชื้อไวรัสโควิด 19 สามารถคงอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นเวลานาน กำจัดให้หมดไปไม่ได้ โดยพบจากผู้ป่วยชายอายุ 67 ปี เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรักษาหายแล้วด้วยเคมีบำบัดเมื่อ 5 ปีก่อน มีปอดอักเสบจากไวรัสโควิด 4 ครั้ง ในเวลา 4 เดือน ผู้ป่วยได้รับวัคซีนโควิด 4 เข็ม เป็น AZ 2 เข็ม PF 1 เข็ม และ MD 1 เข็ม ซึ่งไม่ช่วยลดการป่วยหนัก ทั้งนี้ ผู้ป่วยได้ Evusheld ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป 2 โดส ในอนาคตถ้าผู้ป่วยรายนี้มีปอดอักเสบจากโรคไวรัสโควิดกลับมาอีก คงต้องให้ยาต้านไวรัสหลายชนิดพร้อมกัน</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>พบผู้ป่วยฝีดาษวานร รายที่ 12</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) ,เว็บไซต์ (ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, อินโฟเควสท์, มติชน, ศูนย์ข่าวแชนนัล, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, mcot, thebangkokinsight, newtv, thereporters, isranews, bluechipthai, thejournalistclub, workpointtoday, news1 live, sondhitalk, thailandplus, mono 29, hfocus, nation, js100, TNN, springnews, ch7, thestandard)</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย พบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงคนที่ 12 ของประเทศเป็นนักท่องเที่ยวชาย สัญชาติโอมาน อายุ 25 ปี เดินทางถึงไทยวันที่ 3 ต.ค. และบินตรงถึง จ.ภูเก็ต วันที่ 4 ต.ค. โดยเดินทางมากับเพื่อนอีก 3 คน เบื้องต้นมีประวัติเที่ยวสถานบันเทิงไปร้านอาหารห้าและปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ ปฏิเสธเพศทางเลือก ต่อมาวันที่ 11ต.ค. เริ่มมีไข้ ไอ ปวดศีรษะ มีตุ่มหนองขึ้นตามลำตัวอวัยวะเพศ ขา และหน้าอก และเข้ารับการรักษาในรพ. พร้อมตรวจหาเชื้อ ยืนยันเป็นเชื้อฝีดาษลิง ส่วนเพื่อน 3 คน ไม่มีอาการ สำหรับปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อมีอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</p>	
<p>คุมเข้มป้องกัน "อีโบล่า"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ประชาไท, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, อินโฟเควสท์, hfocus, thaipbs, thailandplus, springnews, thestandards, thebangkokinsight, sondhitalk, ch3plus, js100, ch7, news1live, thejournalistclub, mcot)</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณี WHO ให้โรคอีโบล่า เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างประเทศ ขณะนี้ไทยยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้ออีโบล่า แต่ได้ยกระดับด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิ คัดกรองผู้เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทุกคน ผู้กลับมาจากคองโก ภายใน 21 วัน ให้สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป ปวดศีรษะ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ เหนื่อยเพลีย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยหรือสงสัยว่าสัมผัส ผู้ป่วย ให้แจ้งด่านสุวรรณภูมิ เพื่อส่งต่อสถาบันบำราศนราดูร รวมถึงแจ้ง อสม. หากพบผู้เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาด มีอาการไข้ ไม่สบาย ให้รีบแจ้งมาที่กรมควบคุมโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ ,กรุงเทพธุรกิจ, มติชน,thebangkokinsight topnews mcot)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. ได้รับรายงานจากกรมควบคุมโรคถึงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนก.ย.ที่ผ่านมา โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อในประเทศยูกันดาหลายเมือง จำนวน 90 ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิต 44 ราย อย่างไรก็ตาม แม้จำนวนผู้ป่วยยังไม่มากและองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังไม่ได้ประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) แต่กระทรวงสาธารณสุขของไทยไม่ประมาท โดยได้ติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด และตั้งแต่เดือนก.ย.เป็นต้นมา ได้ยกระดับมาตรการป้องกันที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เนื่องจากโรคอีโบล่าเป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากประเทศยูกันดาทุกคน และได้กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องให้นำมาตรการตรวจคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโควิด 19 มาใช้ในการดูแลคัดกรอง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และป้องกันโรคในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ในการรับมือกับโควิด-19 ของทุกประเทศทั่วโลกใน 3 ปีที่ผ่านมา สามารถจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาให้อยู่ในวงจำกัดได้</p> <p>สถานการณ์การระบาด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย MONO 29)</p> <p>- อีโบลาระบาดในยูกันดา ตั้งแต่เดือนกันยายนในพื้นที่ชนบททางตอนกลางของประเทศ จากนั้นได้แพร่มายังกรุงกัมปาลา ที่มีคนอยู่อาศัยมากกว่า 1 ล้าน 6 แสนคน เชื้อไวรัสอีโบลาระบาดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ อาการได้แก่ อ่อนแรงอย่างมาก ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย ผู้ติดเชื้อมีอาการเสียชีวิตราวครึ่งหนึ่ง สายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในยูกันดา เป็นสายพันธุ์ชูดานที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ต่างจากสายพันธุ์ซาอีร์ที่แพร่ระบาดเมื่อไม่นานมานี้ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกที่อยู่ติดกัน กระทรวงสาธารณสุขยูกันดาและองค์การอนามัยโลกระบุว่า มีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันและเข้าข่ายต้องสงสัยในยูกันดามากกว่า 90 คนแล้ว นับตั้งแต่เริ่มการระบาด ในจำนวนนี้เสียชีวิต 44 คน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ภารกิจหัวใจติดปีก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ คอลัมน์ คั้นปากอยากเล่า)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ขึ้นทำการขับเครื่องบินส่วนตัวไปส่งอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ภายใต้ "ภารกิจหัวใจติดปีก" ไปแล้ว 40 ฟิลต์บิน สามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้มากกว่า 100 ชีวิต โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2557 จากคำขอของนพ.พัชร อ่องจรีต แพทย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก รพ.จุฬาลงกรณ์ ที่ต้องการความช่วยเหลือ</p>	-
<p>พ.ร.บ.สุขภาพจิต</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ thaiPBS hfocus newtv. ch7)</p> <p>- นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการก่อเหตุสร้างความไม่สงบในงานกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมภายในงานจำนวนมาก โดยผู้ก่อเหตุกระชกามีอาการทางจิตเวช จนสร้างความกังวลให้กับผู้ที่อยู่ภายในงาน และเกิดข้อคำถามจากสังคมว่าบุคคลที่มีอาการทางจิตนั้นจะได้รับการดำเนินการต่อไปอย่างไร กรมสุขภาพจิตขอแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้มีการกำหนดกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งตามมาตรา 22 บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา (1) มีภาวะอันตราย (2) มีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา โดยมาตรา 23 ผู้ใดพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา 22 ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจโดยไม่ชักช้า และให้นำผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตส่งสถานพยาบาลเพื่อให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยอาการ ตามมาตรา 27 ซึ่งหากประชาชนพบบุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลทั่วไปที่แสดงอาการผิดปกติหรือมีอาการกำเริบ หากมีแนวโน้มความรุนแรงมากและเป็นอันตราย สามารถโทรแจ้งเหตุสายด่วนตำรวจ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ไม่มีรุนแรง สามารถโทรขอคำปรึกษาที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ทั้งนี้ มีข้อมูลผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิตฯ จำนวนทั้งสิ้น 269 ราย โดยในสัดส่วนนี้เป็นผู้ที่ถูกดำเนินการส่งต่อตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต โดยยังไม่ได้ออกดีเพียง 59 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 21.93 เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าการนำพ.ร.บ.สุขภาพจิตมาใช้ ยังสามารถที่จะเร่งขยายการดำเนินการให้มีความเข้าใจร่วมกันในทุกภาคส่วน โดยทุกฝ่ายต้องรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่เพื่อช่วยกันควบคุมการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงในสังคมต่อไป</p>	-
<p>ยุติตั้งครรรภ์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- นพ.พิรุณ ฐานกุล ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะให้สามารถยุติการตั้งครรรภ์ได้อย่างถูกกฎหมาย แต่จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด มีกระบวนการให้คำปรึกษาก่อนการดำเนินการ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับหญิงตั้งครรรภ์ไม่พร้อมกลุ่มหนึ่ง ที่มีความจำเป็นในชีวิตไม่สามารถตั้งครรรภ์ต่อได้ ให้ได้รับบริการที่ปลอดภัย ลดอันตรายจากการลักลอบทำแท้งเถื่อน ส่วนกรณีผู้ที่เปลี่ยนใจและตั้งครรรภ์ต่อ ซึ่งพบว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการให้คำปรึกษาแล้ว 50% เลือกที่จะตั้งครรรภ์ต่อจนคลอด ก็จะมีการดูแลต่อ เช่น เด็กท้องต้องได้เรียน ไปจนถึง พม.ที่จะเข้ามาดูแลเด็กเดือนละ 2 พันบาท ฯลฯ</p> <p>ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ วิฑูรย์ อธิบดีประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยายุติการตั้งครรรภ์ยังไม่ได้ให้ขายอิสระ ยังเป็นยาที่กรมอนามัยควบคุมอยู่ จะต้องการใช้ โดยรพ.ทั้งรัฐและเอกชนสามารถซื้อยานี้ได้ ภายใต้การติดตามของกรมอนามัย ซึ่งรพ.แต่ละแห่งจะต้องแจ้งจำนวนการใช้ ดังนั้น ผู้ตั้งครรรภ์จะไปซื้อยาเองไม่ได้ อาจจะได้เป็นยาเถื่อนที่ไม่ทราบคุณสมบัติ อีกทั้ง ยานี้ไม่ได้กินแล้วแท้งทันที ต้องรอเวลา ซึ่งหากไม่ได้รับคำแนะนำหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจเกิดอันตรายมดลูกแตก แท้งค้าง</p>	-
<p>เพิ่มเทเลเมดิซีนรักษา42โรค นำร่องททม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ matichon kaphoon khaosod ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ได้ นำ เทเลเมดิซีนมาใช้ในการ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ดูแลผู้ป่วยสีเขียว เพื่อช่วยลดความแออัดผู้ป่วยรับบริการที่ รพ. ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566 จึงขยายการให้บริการ เทเลเมดิซีนแก่ผู้ป่วยนอกทั่วไปครอบคลุมรักษา 42 กลุ่มโรคและอาการ โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันด้านสุขภาพดิจิทัล 4 แห่ง คือ 1.แอปพลิเคชัน Good Doctor Technology 2.แอปพลิเคชัน Clicknic 3.แอปพลิเคชัน Mordee และ 4. แอปพลิเคชัน Saluber MD เบื้องต้นให้บริการนำร่องผู้ป่วยโรคทั่วไปเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p>	
<p>จับตาใช้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, อปท.นิวส์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, อินโฟเควสท์, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ch7, thaiquote, pptv, thebangkokinsight, mcot, topnews, thejournalistclub, ejan, thaipbs, tradingview, ch3plus, nation, thailandplus)</p> <p>-น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เผย สธ.ของเวียดนาม ยืนยันตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิด A สายพันธุ์ H5 โดยผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงวัย 5 ขวบ มีประวัติการรับประทานเนื้อไก่ ออาการยังอยู่ในขั้นวิกฤต ส่วนประเทศไทย ยังไม่พบรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกมาแล้วเป็นระยะเวลา 14 ปี แต่กรมปศุสัตว์ยังคงเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรฯ หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ อย่างนำสัตว์ปีกจำหน่าย แจก หรือนำไปประกอบอาหารโดยเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอฯ เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบ และดำเนินมาตรการ ควบคุมโรคทันที</p>	-
<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) , เว็บไซต์(มติชน)</p> <p>-รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพฯ ว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำเหนือพ้นแล้ว แต่เรื่องน้ำทะเลหนุน ช่วงวันที่ 27-30 ตุลาคมนี้จะมีน้ำทะเลหนุนสูงสุด เพราะฉะนั้นต้องระวัง ที่จะทำให้กรุงเทพฯ มีปัญหา ขณะนี้สถานการณ์น้ำเป็นห่วงภาคใต้อย่างเดียว ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพฯ นั้นรอดแล้ว ส่วนผลกระทบด้านอื่นที่จะกระทบกรุงเทพฯ คือเรื่องฝุ่นพีเอ็ม 2.5 สถานการณ์น้ำท่วมที่ห่วงคือภาคอีสานและภาคกลางที่ท่วมอยู่ในขณะนี้ เพราะน้ำยังท่วมอยู่เยอะ เป็น 3-4 เดือน ซึ่งต้องใช้เวลานาน ปีนี้ท่วมเยอะกว่าปีที่แล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สยามรัฐ มติชน ไทยโพสต์ innnews)</p> <p>-นายชาติรี โพธิ์รอด อายุ 58 ปี อยู่ บ้านเลขที่ 204 บ.ดงพอง ม.10 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เครื่องอุปโภคบริโภคจะไม่ขาด เพราะมีคนมีจิตศรัทธามาบริจาคอยู่เรื่อยๆ ที่ขาดจริงๆ เป็นยารักษาโรคน้ำกัดเท้า เท้าเปื่อย เพราะบางจุดน้ำกำลังเน่าและเริ่มส่งกลิ่นเดินลุยทุกวันเท้าก็เริ่มเปื่อย ผากให้หน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาช่วยดูแลหลังน้ำลด เพราะประชาชนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอีกด้วย</p>	-